



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๖ มุค่าข่าว ๑๙๘,๓๒๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวลือสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แก้สิ่งแวดล้อมรับ'อาเซียน'

- ทิ้งปัญหาขยะมูลพิษทางเสียงฟุนละออง
- หวังสร้างความได้เปรียบกับกลุ่มสมาชิก

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร” หรือ www.facebook.com/โครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายจุมพล ลำเนาพล รองผู้ว่าฯ กทม. แถลงข่าวเปิดโครงการยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง กทม.ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยศักยภาพการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานและบุคลากรสังกัด กทม.ที่สัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อเมืองและประชาชน พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กทม. พ.ศ.2557-2560 ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีระยะเวลาดำเนินการรวม 11 เดือน และจะแล้วเสร็จในวันที่ 19 ก.พ. 57 สำหรับการดำเนินงานจะแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การวิจัยเอกสาร เกี่ยวกับการรับรู้และความพร้อมของหน่วยงานและบุคลากรสังกัด กทม.ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยในอนาคต เพื่อศึกษาผลกระทบในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย วัฒนธรรม และข้อมูลพื้นฐาน 2.การศึกษาวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอกองค์กร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็น การเสวนาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 7 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,600 คน เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557-2560 และ 3.การประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างการรับรู้ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “โครงการยุทธศาสตร์

นายจุมพล กล่าวว่า เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหัวข้อการพัฒนาของอาเซียน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมจะเป็นปัจจัยที่อาเซียนจะใช้ตัดสินความพร้อมต่าง ๆ ในอนาคต เมื่อใดที่อาเซียนต้องการหยิบยกความพร้อมในเรื่องใด ๆ ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือ กรุงเทพฯหรือประเทศไทยก็จะต้องไม่เสียโอกาส เช่น การกำหนดว่าประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมในระดับใดที่เหมาะสมหรือสมควรเข้ามาท่องเที่ยว หรือทำการค้าด้วยเป็นต้น เมื่อเรามีความพร้อมทุกเรื่องไว้ก่อนจะได้เปรียบ ส่วนแผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กทม. พ.ศ. 2557-2560 ของ กทม.นั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมใหญ่ ๆ ที่ต้องแก้ คือ 1.ปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงต้องหาวิธีกำจัดหรือทำให้ลดลงให้มากที่สุด 2.มลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง และ 3.ปัญหาฟุนละออง ที่เกิดจากระบบขนส่งและการก่อสร้างที่ต้องจัดการให้มีระเบียบและกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด ซึ่งในเวลา 2 ปี คือ ปี 56-57 ก่อนเข้าสู่สังคมอาเซียน กทม.จะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว ให้ได้ตามแผนที่วิจัยออกมา ทั้งนี้กระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากร กทม.ที่สัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อเมืองและการรับฟังหรือทำประชาพิจารณ์กับประชาชน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสิ่งแวดล้อม ก่อนจะนำข้อมูลดังกล่าว มาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกับประชาชนต่อไป เพื่อให้ปี 58 กทม.พร้อมที่สุดที่จะเป็นสังคมอาเซียนในด้านสิ่งแวดล้อม.

